

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	EC_RL_012
ชื่อตาราง	ผู้มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและกำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายเดือน ความล่าช้า 1 เดือน กำหนดเวลาเผยแพร่ เผยแพร่วันทำการสุดท้ายของเดือนถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ • หลักการ นิยาม และการจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูลและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล	<p>ผู้มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ เป็นตารางแสดงผลของการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการสำรวจและประมวลผล โดยมีรายละเอียดค่านิยามต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>ผู้มีงานทำ หมายถึง <u>บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป</u> และในสัปดาห์แห่งการสำรวจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้ทำงานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร เงินปันผล ค่าตอบแทนที่มีลักษณะอย่างอื่นสำหรับผลงานที่ทำ เป็นเงินสด หรือสิ่งของ 2. ไม่ได้ทำงาน หรือทำงานน้อยกว่า 1 ชั่วโมง แต่เป็นบุคคลที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ (ซึ่งจะถือว่าเป็น ผู้ที่ปกติมีงานประจำ) <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ยังได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือผลกำไรจากงานหรือธุรกิจในช่วงที่ไม่ได้ทำงาน 2.2 ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ หรือผลกำไรจากงานหรือธุรกิจในช่วงที่ไม่ได้ทำงาน แต่ยังมีงานหรือธุรกิจที่จะกลับไปทำ 3. ทำงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้รับค่าจ้างในวิสาหกิจหรือไร่นาเกษตรของหัวหน้าครัวเรือนหรือของสมาชิกในครัวเรือน <p>จำแนกตามอาชีพ เป็นการแยกตามอาชีพที่ทำดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการอาวุโส และผู้จัดการ 2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ 3. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆและอาชีพที่เกี่ยวข้อง 4. เสมียน 5. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 6. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง 7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 9. อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 10. อาชีพซึ่งมิได้จำแนกไว้ในหมวดอื่น <p>การสำรวจได้ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 - 12 ของเดือน สำหรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน หรือสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นตัวอย่าง โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และประมวลผลโดยการเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักข้อมูลตามน้ำหนักของตัวอย่างที่กำหนดไว้ รายละเอียดดูได้จาก www.nso.go.th หัวข้อสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงาน</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ ธนาการแห่งประเทศไทย (https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=629&language=th)
การปรับปรุงข้อมูล	-

ทีมข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศ
ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอานาไลติกส์
โทร. 0-2283-5644